



ข่าวกรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. 27 / 2554

วันที่แถลงข่าว 24 มกราคม 2554

เรื่อง ได้เวลายื่นแบบฯ เสียภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 แล้ว

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2553 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 แล้ว โดยในปีนี้กรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยจัดพิมพ์แบบแสดงรายการและส่งให้ผู้เสียภาษีถึงภูมิลำเนาตามที่อยู่ผู้เสียภาษีแจ้งไว้ในฐานข้อมูลเหมือนเช่นทุกปี และคาดว่าจะส่งแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554 จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้เสียภาษีใช้แบบฯที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ เพราะในแบบฯ ดังกล่าวได้พิมพ์ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ของผู้เสียภาษีเรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้ท่านผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นแบบฯ มากยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษียื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ก็ยังสะดวก รวดเร็ว”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเตือนว่า “สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสดหรือของรางวัล จากการชิงโชค การประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ภายในปี 2553 ที่ผ่านมา รางวัลที่ได้รับมานั้นถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้โชคดีมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ด้วยแบบ ภ.ง.ด. 90 รวมกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ (ถ้ามี) และในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล ก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องทำหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีแทน ขอเรียนย้ำว่า แม้ในขณะที่รับรางวัลนั้น ท่านได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วจำนวนหนึ่งแต่ผู้ได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนด และหากคำนวณแล้วมีภาษีที่ต้องชำระจริงน้อยกว่าที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็มีสิทธิได้รับภาษีคืน แต่ถ้าคำนวณภาษีแล้วพบว่ามากกว่าก็ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วน”

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 3320-21 โทรสาร 0 2617 3324 หรือ RD Call Center 1161



ข่าวกรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. 30 / 2554

วันที่แถลงข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง กรมสรรพากรแนะผู้เสียภาษีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ถูกต้อง ก่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91

นางจิตรฉณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า “ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ผู้เสียภาษีทำความเข้าใจและตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ว่าได้กรอกรายการต่าง ๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขหรือไม่ พร้อมกับแสดงรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เพราะนอกจากจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของการกรอกแบบฯ ที่ผิดพลาดให้น้อยลง โดยเฉพาะในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ก็จะช่วยทำให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย”

สำหรับในปีภาษี 2553 มีมาตรการภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อน ซึ่งมีผลต่อการคำนวณภาษี ดังนี้

1. ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในประเทศ ซึ่งได้จ่ายไประหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2553 - วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

2. ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 2 แสนบาท กรณีมีการจ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินได้ที่ได้รับยกเว้น เมื่อรวมเงินได้จากเบี้ยประกันภัย แบบบำนาญ หลังจากใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตอื่นแล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท (กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญฯ บริษัทฯต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนัก คปภ. (คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร

3. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาคที่เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เช่น สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน จำกัด สถานีโทรทัศน์ พรรคการเมือง องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคมานั้นเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เมื่อรวมกับการบริจาคอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

4. คนพิการ (ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ) ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ฯ ให้ยกเว้นเงินได้ 190,000.- บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 3320-21 โทรสาร 0 2617 3324 หรือ RD Call Center 1161